

บ้านคู่จักระเบียบมค.

หอพัก "จตุพร" นำร่อง

สำรวจ-ผู้ประกอบการจับมือ

ผู้สื่อข่าว "เสียงเสรีภาพ" รายงานว่า จากกรณีที่สำนักงานพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจ.เชียงราย จัดโครงการจัดระเบียบหอพักในพื้นที่เชียงรายทั่วเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาการมั่วสุม อายุมข และกระทำผิดกฎหมายนั้น ล่าสุดได้มีหอพักในพื้นที่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีหอพักมากที่สุดในเชียงราย โดยมีหอพักรวมกันกว่า 290 แห่ง เนื่องจากอยู่ใกล้สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหา

วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในเขตตัวเมือง ได้จัดกิจกรรมนำ

ร่องร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง เพื่อรองรับโครงการดังกล่าวแล้ว โดยที่หอพัก "จตุพร" เลขที่ 259 บ้านป่าแฝก หมู่ 9 ต.บ้านดู่ ซึ่งตั้งอยู่ทางประตูทิศเหนือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และอบรมนักศึกษาที่เข้าพัก โดยมี การเชิญผู้นำหมู่บ้านตัวแทนจาก สภ.อ.เมืองเชียงราย สาขาย่อย ต.บ้านดู่ เข้าให้การอบรมนักศึกษาหญิง ซึ่งเข้าพักในหอพักทั้งหมด 98 คน จากจำนวนทั้งหมด 46 ห้อง หลังเสร็จการอบรม มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นด้วย

ครั้งนี้ พ.ต.ท.ดร.ศ. กัลยา หัวหน้าสภ.อ.เมืองเชียงราย สาขาย่อย ต.บ้านดู่ ได้ให้ ด.ต.ไพชยนต์ ดอนลาว เสมียนประจำวัน ประจำสาขาย่อยบ้านดู่ และ ส.ต.อ.วิชาญ ผิวผ่อง ตำรวจประจำ ต.บ้านดู่ เข้าให้การอบรมนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เนื่องจาก ด.ต.ไพชยนต์ ใช้วิธีการอบรมนักศึกษาหญิง โดยเล่าเรื่องราวประสบการณ์คดีความต่างๆ ที่เคยประสบ เพื่อให้แนวคิดและเป็นอุทาหรณ์แก่นักศึกษา ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคดีความที่เคยตกเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้และทางตำรวจรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจนสามารถนำมาถ่ายทอดถึงแก่นแท้ของปัญหา ซึ่งเกิดจากกรณีการเข้าพักหอพัก โดยมีการมั่วสุม หรือก่ออบายมุข เช่น คดีจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายย่อย ผู้เสพยาเสพติด การทำร้ายร่างกาย หรือฆ่ากันตายของคู่ชายหญิงที่อยู่ร่วมหอ ฯลฯ

นางจตุพร นิธิมูรา เจ้าของหอพักจตุพร กล่าวว่า ภายหลังจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมจัดโครงการจัดระเบียบหอพักก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็นำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหอพักให้น่าอยู่ ปลอดภัย ส่งเสริมให้นักศึกษา



พ.ต.ท.ดร.ศ. กัลยา

ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างมีสมาธิ ไม่ทำให้หอพักกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของอบายมุขจนเกิดปัญหาตามที่ เป็นคดีความต่างๆ มาก่อนหน้านี้

นางจตุพร กล่าวอีกว่า หอพักจัดตั้งมาได้ 4 ปีแล้ว โดยก่อนหน้านี้นั้นเคยแบ่งหอพักออกเป็นสองส่วน แยกชายหญิงปรากฏว่าเกิดปัญหาความไม่สมดุระหว่างชายหญิง จนทำให้ฝ่ายหญิงย้ายออกไปมาก ทำให้ตนเห็นใจผู้หญิง ต่อมาจึงได้รับเฉพาะนักศึกษาหญิงทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนใหม่ในปีที่ 1 หรือ 2 แต่ก็มีบ้างที่อยู่มานานจนถึงปีที่ 3 หรือ 4

"ปัจจุบันบริหารหอพักแบบครอบครัวให้คำปรึกษาทุกเรื่องราวกับเด็ก ราวกับเป็นลูกหลานของเราเอง ดูแลปัญหาต่างๆ จนทำให้เขารู้สึกอบอุ่น สำหรับการจัดระเบียบนั้นก็ไม่ได้ทำให้มีภาพเหมือนเคร่งครัดแต่ทำให้พวกเขาอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและรู้สึกปลอดภัย โดยสำหรับจักรยานยนต์ที่เด็กใช้ขณะนี้มีจำนวน 57 คัน ก็ให้จอดกันภายในและให้มีการติดสติ๊กเกอร์ของหอพักด้วย เมื่อออกไปภายนอกถ้าหากมีรถภายนอกเข้าไปจอดบริเวณหอพักเราก็จะล๊อคล้อเพื่อไม่ให้เข้าไปก้าวก้าว" นางจตุพร กล่าวและว่า

สำหรับนักศึกษาชายหรือผู้ชายที่รู้จักและต้องการเข้าเยี่ยมนักศึกษาหญิง ก็มีการจัดสถานที่ยื่นรอไว้เพื่อให้โทรศัพท์เข้าไปเรียกคนในห้องให้ลงมาพบอย่างเป็นระเบียบ มีการปิดหอพักตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป หากนักศึกษาที่มีธุระต้องออกนอกหอพักหลังเวลาดังกล่าว ก็จะมีการลงรายชื่อยืมกุญแจเปิดและปิดประตูด้านหน้า

ส่วนภายในหอพักยังมีการติดป้ายเป็นคำขวัญรณรงค์ในการลดละเลิกอบายมุขต่างๆ ด้วย.